

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลงได้ มิใช่เกิดจากความรู้ความสามารถของ แต่โดยลำพังเท่านั้น แต่สำเร็จลุล่วงลงได้ด้วยความรู้และความช่วยเหลือจากผู้รู้หลายท่านที่มีต่อ

บุคคลสำคัญคนแรก ขอกราบขอบคุณ ร อดศาสตราจารย์ ดร. ภูมิ โชคเหมาะ “ครูของข้าพเจ้า” ที่กรุณาเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยสละเวลาอันมีค่าให้แก่ เสมอมาแม้มีภารกิจรัดตัว เนื่องจากท่านมิได้เป็นแต่เพียง “ครูของข้าพเจ้า” เท่านั้นแต่ยังเป็น “ครูของศิษย์ทั่วประเทศ” โดยให้ทั้งความรู้ให้คำชี้แนะ ควบคุมการทำวิทยานิพนธ์ แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่ยิ่ง จนกระทั่งวิทยานิพนธ์นี้เสร็จสมบูรณ์ รวมทั้ง ดร. พูนผล เติวิทย์ ที่กรุณาเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมของข้าพเจ้าโดยให้ ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างมากต่อวิทยานิพนธ์ฉบับนี้

ในขณะเดียวกัน ขอกราบขอบคุณ ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรีหญิง นัยนา เกติวิชัย และ ดร. บวรวิทย์ เป็รื่องวงศ์ ที่ให้คำแนะนำ ข้อคิด ชัดเจน เป็นผลให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และ ขอกราบขอบคุณ อาจารย์ อนันต์ ช่างนิค “ผู้จุดเทียนเล่มแรก” ให้กับนักศึกษาในวันที่ยังไม่เห็นทาง อาจารย์ได้กรุณาชี้แนะหัวข้อวิทยานิพนธ์นี้แก่ ผู้ศึกษา อีกทั้งยังคอยให้คำแนะนำ อบรมสั่งสอนโดยตลอดมา พร้อมทั้งคุณ รสนา โตสิตระกูล ที่กรุณาสละเวลาอันมีค่ายิ่งในการให้คำแนะนำ และข้อคิดเห็นจนเป็นผลให้ผู้ศึกษาเห็นถึงความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้น จนได้ลงมือทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้และบุคคลสุดท้ายที่จะขาดไม่ได้ ขอกราบขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประทีป ทับอัตรานนท์ ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ที่ให้ทั้งความเมตตา กำลังใจ คำแนะนำที่สำคัญและตรวจทาน แม้จะไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาก็ตาม แต่สำหรับ ผู้ศึกษาถือว่าท่านเป็น “ครูผู้ให้” ของผู้ศึกษา

นอกจากนั้น วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ทำให้ได้เห็นถึง “มิตรภาพ” ของขอบคุณบรรดา พี่ ๆ เพื่อน ๆ และน้อง ๆ นิติศาสตรมหาบัณฑิตทุกท่าน สำหรับมิตรภาพ กำลังใจ ความห่วงใยต่าง ๆ ที่ไม่เคยคิดว่าจะได้รับจากการเรียนในชั้นนี้ โดยปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิตที่ได้รับนั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากปราศจากความร่วมแรงร่วมใจ น้ำใจไมตรี ของพี่ ๆ เพื่อน ๆ ร่วมรุ่นที่มีต่อกัน

ท้ายที่สุดนี้ หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ พอจะมีคุณค่า และประโยชน์ในการศึกษาอยู่บ้าง ขอมอบความดีนี้ให้แก่ บิดา มารดา ซึ่งเป็นกำลังใจสำคัญของ ผู้ศึกษา อีกทั้งเป็นผู้ให้ชีวิต การศึกษา และการอบรมสั่งสอน ซึ่งเป็นครูคนแรกของ ผู้ศึกษา ผู้รู้และครูบาอาจารย์ทั้งที่ได้เฝ้านามข้างต้น และครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา ให้แก่ บรรดาเจ้าของตัวอักษรทุกตัวที่ได้นำมาอ้างอิงถึง

ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ รวมทั้ง หนังสือทุกเล่มและบทความทุกบทความ งานเขียน และงานวิจัยต่าง ๆ ที่ทำให้ ได้เห็นถึงปัญหา เกิดปัญญาและก่อให้เกิดแนวคิดต่าง ๆ จนสำเร็จเป็นวิทยานิพนธ์ฉบับนี้

สลักจิต กุลเตชะมาภรณ์

SPU CHONBURI